

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 10 năm 2020

THƯ MỜI THAM DỰ
NGÀY HỘI VIỆC LÀM KHU CÔNG NGHỆ CAO LẦN 2 – NĂM 2020

Kính gửi: Quý Cơ quan, Doanh nghiệp

Trung tâm Đào tạo trực thuộc Ban quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh xin gửi lời chào trân trọng và lời chúc thành công đến Quý Cơ quan, Doanh nghiệp.

Đại dịch Covid 19 đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Với mong muốn đồng hành cùng Doanh nghiệp sau đại dịch, tạo cầu nối giữa các Doanh nghiệp trong và ngoài Khu Công nghệ cao với người lao động, sinh viên mới tốt nghiệp của các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp trên địa bàn Thành phố. Thông qua chương trình, sinh viên và người lao động sẽ có cơ hội gặp gỡ, kết nối trực tiếp với các nhà tuyển dụng tiềm năng, cũng như nắm bắt những thông tin mới nhất về nhu cầu tuyển dụng của các Doanh nghiệp để định hướng phát triển cho sự nghiệp tương lai. Các Doanh nghiệp tham gia không những tuyển chọn được những ứng viên có phẩm chất tốt và chuyên môn giỏi, mà còn có cơ hội truyền thông, quảng bá thương hiệu, sản phẩm và dịch vụ của mình.

Với những mục đích nêu trên, Trung tâm Đào tạo tổ chức “Ngày hội Việc làm Khu Công nghệ cao Lần 2 - Năm 2020”. Thông tin chi tiết như sau:

Thời gian: 07h30 - 14h00, Thứ Năm, ngày 19/11/2020

Địa điểm: Trung tâm Đào tạo Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lô E1, Khu Công nghệ cao, Xa lộ Hà Nội, Phường Hiệp Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày hội Việc làm Khu Công nghệ cao Lần 2 - Năm 2020 dự kiến thu hút hơn 20 gian hàng của các Doanh nghiệp trong và ngoài Khu CNC và gần 1.000 lượt người lao động, sinh viên có nhu cầu tìm việc trên địa bàn TP.HCM tham gia.

Ban tổ chức trân trọng kính mời Quý Cơ quan, Doanh nghiệp tham gia và tài trợ để “Ngày hội Việc làm Khu Công nghệ cao Lần 2 - Năm 2020” được lan tỏa và thực sự là cầu nối giữa nhà tuyển dụng và các ứng viên tiềm năng.

Để tìm hiểu thông tin chi tiết về chương trình Ngày hội Việc làm, Quý Doanh nghiệp có thể truy cập vào website: www.shtp-training.edu.vn hoặc liên hệ Ban Tổ chức chương trình:

Phòng Dịch vụ Đào tạo và Cung ứng Nhân lực, Trung tâm Đào tạo Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.



Địa chỉ: Lô E1, Khu Công nghệ cao, Xa lộ Hà Nội, P.Hiệp Phú, Quận 9, Tp.HCM.

Điện thoại: (028) 3500 0489 / 0898 529 948

Email: ngayhoivieclamknc@shtp-training.edu.vn

Nhân sự phụ trách:

- Chị Trần Thị Thanh Mai (0904 473 988)
- Anh Lương Trịnh Hoàng Cường (0917 142 939)

Để công tác tổ chức được thuận lợi và chu đáo, Quý Cơ quan, Doanh nghiệp vui lòng xác nhận thông tin đăng ký tham gia chương trình trước ngày **06/11/2020**.

Ban tổ chức rất mong nhận được sự tham gia tích cực của Quý Cơ quan, Doanh nghiệp để **Ngày hội Việc làm Khu công nghệ cao Lần 2 - Năm 2020** thật sự hiệu quả và thành công.

Trân trọng cảm ơn.

Kính chúc Quý Cơ quan, Doanh nghiệp luôn thành công và phát triển. 

GIÁM ĐỐC

**TRUNG TÂM
ĐÀO TẠO**

Nguyễn Đức Huy


P. HIỆP PHÚ
Q. 9
TP. HỒ CHÍ MINH